

ลุ้นราคาอ้อยทะเลดต้นละ 1 พัน

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) ได้เริ่มทยอยคำนวณราคาขายน้ำตาลทรายดิบส่งออก (โควตา ข. ปริมาณ 800,000 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 30% ของปริมาณน้ำตาลทราย เฉลี่ยราคาระดับ 19 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งหาก อนท. สามารถทำราคาดังกล่าวได้ต่อเนื่อง เชื่อว่าราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ที่จะประกาศช่วงเดือน ต.ค. 59 นั้นจะอยู่ในระดับราคาไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อตัน

“อนท.เองก็ติดตามใกล้ชิดราคาของน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกซึ่งยืนอยู่ระดับ 19-20 เซนต์ต่อปอนด์และหากทำราคาได้ระดับดังกล่าวเกินกว่า 60% ราคาอ้อยจะเฉลี่ยระดับ

1,000 บาทต่อตัน และหากทำได้ 100% จะเกินกว่า 1,000 บาทต่อตันทันที ดังนั้นปีนี้เชื่อว่า จะเป็นปีที่สถิติอีกครั้ง ราคาอ้อยจะเห็นระดับ 1,000 บาทต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาที่กลับมาอยู่ระดับเดิมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีโอกาสที่จะไม่ต้องกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) มาอุดหนุนราคาเพิ่มเติมเช่นที่ผ่านมา”

นายธนธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า ขณะนี้ อนท. มีการทำราคาขายน้ำตาลทรายดิบส่งออกล่วงหน้าไปแล้ว 30% ของ



ธีระชัย แสนแก้ว

ปริมาณน้ำตาลส่งออกที่ 8 แสนตัน ราคาเฉลี่ย 19 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มราคาจะยังคงทรงตัวในระดับดังกล่าวอยู่เนื่องจากปริมาณน้ำตาลทรายตลาดโลกยังอยู่ในภาวะตึงตัวหลังจากที่สต็อกน้ำตาลทั่วโลกลดลงในช่วงที่ผ่านมาจากปัญหาวิกฤติภัยแล้ง

“เราค่อนข้างมั่นใจว่าระดับราคาหากยังยืนระดับ 18-19 เซนต์ต่อปอนด์ จะทำให้ราคาอ้อยมีโอกาสเกินระดับ 1,000 บาทต่อตันสูง และถือว่าที่ผ่านมาเราได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วที่เฉลี่ยราคาอ้อย 2 จุดที่ผ่านมาอยู่ระดับเพียง 800-850 บาทต่อตันเท่านั้น”

สำหรับแนวโน้มผลผลิตอ้อยปี 59/60 ต้องติดตามใกล้ชิด หากฝนไม่ตกต่อเนื่องก็อาจทำให้คออ้อยที่ปลูกใหม่ได้รับผลกระทบ แต่ประเมินว่าปริมาณอ้อยน่าจะใกล้เคียงกับปี 58/59 ที่ 94.06 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมทำข้อสรุปแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามมติ ครม. เพื่อนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งภายใน 2 เดือน เบื้องต้นชาวไร่ส่วนใหญ่เห็นว่า ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่กับโรงงาน 70 ต่อ 30 คืออยู่แล้ว แต่ควรปรับปรุงวิธีการคำนวณราคาอ้อยที่ควรจะนำรายได้ในธุรกิจที่ต่อเนื่องที่มีการนำอ้อยไปผลิตต่อเช่นเอทานอล ไบโอดีเซล มาคำนวณเพิ่มขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปต้องหารือต่อไป.